

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

THÔNG BẠCH

về việc cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni hành đạo khắp nơi trên thế giới,
Kính thưa quý phật-tử,

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, mấy ngày qua, là một tai họa khủng khiếp khiến cả thế giới phải bàng hoàng. Đây là niềm đau không riêng gì của nhân dân Úc, trong đó có hàng trăm ngàn người Việt định cư, mà còn là nỗi đau chung của cộng đồng nhân loại.

Với tai họa đột biến như vậy, trong khi nhiều người hãy còn sững sờ chưa biết làm gì thì một phái đoàn của chư tôn đức Tăng Ni và phật-tử thuộc GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã cấp kỳ đến tận các khu lều tạm cư của nạn nhân hỏa hoạn để ủy lạo, cứu giúp. Điều này, về mặt tinh thần, không những thể hiện từ bi tâm của người con Phật đối với khổ nạn của chúng sinh, mà về mặt thực tiễn, còn cho thấy sự năng động, nhanh chóng và hữu hiệu trong phương thức hành đạo của Giáo hội tại Úc.

Để bày tỏ niềm thương cảm đối với nạn nhân hỏa hoạn cũng như tiếp trợ công tác xã hội của GHPGVNTNHN-Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, chúng tôi kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ phật-tử nhiệt tình đóng góp và lạc quyên rộng rãi tại các tự viện địa phương, để kịp thời việc cứu giúp. Các địa chỉ cứu trợ đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu thông qua chư vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội như sau, xin tùy hỷ liên lạc yểm trợ :

1. Úc châu : **TT. Thích Tâm Phương – Tu viện Quảng Đức**
105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060, Australia. Số điện thoại : 03-93573544; 0450-566889
2. Hoa Kỳ : **TT. Thích Thông Hải – Tu viện An Lạc**
901 S. Saticoy Ave, Ventura, CA 93004. U.S.A.
Số điện thoại : (805) 659-9845 và (805) 816-8799
3. Canada : **Sư Cô Thích Nữ Bảo Quang – Tịnh thất Chân Nguyên**
1720 36th St. SE, Calgary, Alberta, T2A 1C8 Canada. Số điện thoại : (403) 235-3060
4. Âu châu : **Sư Bà Thích nữ Diệu Tâm, Chùa Bảo Quang**
Billbrookdeich 307, 22113 Hamburg. Germany. Số điện thoại : (40) 32961520

Để nhanh chóng và hữu hiệu hơn, xin đề nghị mọi sự cứu trợ có thể gửi trực tiếp đến Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan : **Thượng Tọa Thích Tâm Phương** (theo địa chỉ ghi trên).

Thành tâm tán thán công đức lợi hành của chư tôn đức Tăng Ni và phật-tử trong công tác cứu tế này.

Nhất tâm cầu nguyện các nạn nhân hỏa hoạn được cứu giúp kịp thời và đầy đủ, sớm tái lập và ổn định đời sống. Nguyện cầu người người trên thế giới biết thương yêu nhau hơn, xa lìa các tham chấp, sân hận và mộng tưởng điên đảo để cùng hướng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho toàn hành tinh.

Kính thông bạch,

Pháp quốc, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Chánh Văn Phòng VP Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu

(ấn ký)

HT. Thích Minh Tâm

